

QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 169 -CT/QUTW

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

CỤC CHÍNH SÁCH T.C.C.T

SỐ ĐẾN: 7351

NGÀY: 30/12/2020

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025

Những năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội đạt hiệu quả thiết thực. Đã chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách lớn, nhất là chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách đối với lực lượng mới thành lập, làm nhiệm vụ đặc thù; chính sách trong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; chính sách tôn trọng sau chiến tranh; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ gìn, phát huy và làm sâu sắc thêm nghĩa tình đồng đội, tiếp tục làm toả sáng phẩm chất và tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác chính sách chưa đầy đủ; việc quán triệt và năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cụ thể hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp trong thực hiện chính sách ở một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ; kết quả tổ chức thực hiện một số mặt công tác chính sách hiệu quả chưa cao; việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách chưa được quan tâm đúng mức.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp, như sau:

1. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy và cán bộ chủ trì

các cấp về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng thực tiễn xây dựng Quân đội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Trọng tâm là nghiên cứu và triển khai thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách phục vụ chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế; chính sách trong ứng phó, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn, thu hút, trọng dụng nhân tài, người có nhiều cống hiến, cán bộ khoa học, chuyên gia đầu ngành, đội ngũ thợ lành nghề; chính sách trong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách đối với dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Thực hiện tốt chính sách khen thưởng; đề bạt quân hàm, nâng lương và công tác an điều dưỡng. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ và đối tượng chính sách.

3. Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế và những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đổi mới và thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với bộ đội xuất ngũ. Quan tâm chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, nhất là cán bộ có nhiều công lao cống hiến trong các thời kỳ cách mạng.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất để các đối tượng đang công tác trong Quân đội được hưởng chính sách ưu đãi và tham gia có hiệu quả các dự án về nhà ở. Xây dựng Đề án về phương thức bảo đảm nhà ở cho cán bộ Quân đội; đẩy mạnh các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; bổ sung chính sách về nhà ở đối với cán bộ quân đội công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm hơn người có công, người có nhiều thành tích, công lao cống hiến, người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

4. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Hoàn thành cơ bản giải quyết tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện

có hiệu quả Đề án xác nhận và giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích sau các cuộc chiến tranh. Giải quyết kịp thời, chu đáo chế độ, chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn quân và xã hội.

Tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, xác minh hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách đối với người Việt Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện hệ thống văn bản về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin, hợp tác quốc tế và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là địa bàn trong nước; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia. Tích cực xác định mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng. Hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước; quan tâm đến việc làm đối với các đối tượng trong thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng. Chú trọng phúc lợi xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, toàn diện đối với các đối tượng công tác trong Quân đội. Giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với người bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần. Hỗ trợ các trường hợp hiếm muộn, vô sinh; các chương trình xoá đói, giảm nghèo; chung tay vì sức khoẻ cộng đồng; xây dựng nông thôn mới gắn với địa bàn đóng quân.

6. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, giải quyết tốt mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện công tác chính sách, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân công, phân quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực của xã hội để quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội.

7. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính sách và yêu cầu nhiệm vụ của công tác chính sách. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hoá quy trình công tác; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội.

8. Giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo quy định.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ban hành nghị quyết chuyên đề hoặc chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách).

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, chỉ bộ các cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện./.

Handwritten signature

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên QUTW,
- Tổng cục Chính trị,
- Đảng uỷ trực thuộc Quân uỷ TW,
- Đảng uỷ BTL Thủ đô Hà Nội,
- C20, C23, C41, C54, C64, C79, C56, C10, C11, C12, C13, C14, C85, C17, C19, C36, C35, C42, C49, C37, C46,
- Báo QĐND,
- Công TTĐT/BQP,
- Lưu Văn phòng QUTW.

T-110

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Ngô Xuân Lịch